



คำประกาศเกียรติคุณ

นายพอล เจ สโตนลี

การจัดการประชุมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ)

นายพอล เจ สโตนลี เป็นชาวอเมริกัน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ จากมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับสูงและการสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากนี้ยังได้รับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา Humane Letters (honoris causa) ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จากมหาวิทยาลัย Drexel University

ชีวิตการทำงาน นายพอล เจ สโตนลี ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเดนเวอร์เป็นเวลา ๑๐ ปี ต่อมาได้เข้าดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีและสมาชิกอาวุโสแห่งวิทยาลัยเคมบริดจ์ (หรือในชื่อเดิมคือมหาวิทยาลัยแอนดิวส สถาบันบัณฑิตบอสตัน) เป็นเวลา ๑๐ ปี ก่อนที่จะได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานสหกิจศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน

นายพอล เจ สโตนลี เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารการ ศึกษา โดยได้เสียสละอุทิศตนเป็นระยะเวลาอันยาวนานอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการพัฒนาการศึกษาผ่านระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ระบบสหกิจศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบัณฑิต เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพของตนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความหลากหลายของกลุ่มแรงงานความรู้ อันก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในระหว่างการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก นายพอล เจ สโตนลี ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์การบริหารการศึกษาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน (Work Integrated Learning: WIL) โดยใช้สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบการศึกษา เมื่อสมาคมสหกิจศึกษาโลก (WACE) ได้ร่วมกับคณะกรรมการสหกิจศึกษาแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (NCCE) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายพอล เจ สโตนลี ในฐานะประธานกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลกได้ผลักดันที่จะขยายระบบสหกิจศึกษาให้กว้างขวางไปทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นายพอล เจ สโตนลี ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อสำรวจสถานที่ตั้งสำนักงานผู้แทนสมาคมสหกิจศึกษาโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนและช่วย

ผลักดันให้มีการจัดตั้งสำนักงานผู้แทนสมาคมสหกิจศึกษาโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (The World Association for Cooperative Education-International Satellite Office at Suranaree University of Technology, WACE-ISO@SUT) ต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายพอล เจ สโตนลี ได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมในระดับนานาชาติทั้งทางตรงและทางอ้อมจนเป็นผลสำเร็จอย่างน่าชื่นชม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและสาธารณชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการการศึกษาในกระบวนการการผลิตแรงงานความรู้ (knowledge worker) ให้มีทักษะทางวิชาชีพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถและคุณงามความดี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ) แก่ นายพอล เจ สโตนลี เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
